

# Hẹp bao quy đầu: Khi nào nên nong, khi nào nên cắt

Trẻ thời gian mới sinh ra đa số gặp phải bao quy đầu hẹp sinh dục, tuy nhiên cùng với thời điểm, bao da quy đầu sẽ tách dứt điểm đầu "cậu nhỏ" mà ko phải can thiệp. Trường hợp vệ sinh chăm sóc cơ quan sinh sản thường nhật chất lượng thì trẻ sẽ có khả năng tự khỏi hẹp, dương vật tự nong rộng da bao quy đầu.

## Bệnh hẹp bao quy đầu là gì?

Bao quy đầu hẹp là tình trạng "cậu bé" ko kéo xuống được tức khắc cả thời gian cương dương (phần da bao quy đầu không lột dứt điểm phần quy đầu), chỉ bộc lộ một lỗ tiểu bé làm đi đái phức tạp, nước tiểu không khó mắc phải bám, rơi rớt vào những rãnh kẽ của da bao quy đầu gây ra viêm nhiễm dương vật.

Phần lớn trẻ em nam xuất hiện đều bị bao quy đầu bị hẹp, thời điểm to lên quy đầu sẽ tự tuột chảy. Tình huống da quy đầu không tự lộn xuất, sẽ buộc phải mổ cắt bao da quy đầu. Lưu tâm nong bao quy đầu của trẻ xuống thời gian tầm từ lúc trẻ còn bé, nếu đến ở trên 10 độ tuổi mà đầu "cậu nhỏ" vẫn chưa xuống thì nên giải phẫu.

## Khi nào nên nong bao quy đầu giúp trẻ

Để ý nong da bao quy đầu của trẻ xuống thời gian tầm từ thời điểm trẻ còn bé

Những bác sỹ y tế khuyên rằng, mang không to trai dưới 4 độ tuổi, không nên cố gắng nong da bao quy đầu do có thể gây dính cùng với sẹo xơ gây nên bao quy đầu bị hẹp vật dụng phát. Sở hữu không to trai liệu có những dấu hiệu lạ thường như tiểu không dễ dàng hoặc da đầu "cậu nhỏ" luôn viêm tấy đỏ, cha mẹ phải đưa con tới các trung tâm y tế chuyên khoa để được khám và khắc phục sớm.

<https://www2.sgc.gov.co/sgc/volcanes/Documents/dia-chi-cat-bao-quy-dau-o-dau-ha-noi.htm>

<https://www2.sgc.gov.co/sgc/volcanes/Documents/chi-phi-cat-bao-quy-dau-het-bao-nhieu-tien.htm>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/huong-dan-tuyen-sinh-nam-cho-nam-2023?chi-phi-cat-bao-quy-dau-het-khoang-bao-nhieu-tien-6789.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/huong-dan-tuyen-sinh-nam-cho-nam-2023?dia-chi-cat-bao-quy-dau-o-da-u-tot-nhat-an-toan-tai-ha-noi-6789.html>

[cắt bao quy đầu chi phí](#)

[cắt bao quy đầu ở hà nội](#)

Việc nong tách da bao quy đầu là ko cần thiết ví như trẻ không mắc phải viêm nhiễm dính da bao quy đầu mà còn gây nên thương tổn cơ quan sinh sản không tính. Về lâu dài có thể dẫn tới tình hình rối loạn khả năng cương dương, không dễ dàng cương cứng do khi các mạch máu từng bị tổn thương thời gian nhỏ.

Bên cạnh đó, không được nong thời gian trẻ còn quá không to, do thời gian ấy dương vật của trẻ chưa phát triển đầy đủ, khó khăn xác định liệu có hẹp hay thừa da bao quy đầu hoặc ko. Thường trẻ

chỉ được xác định chính xác khi đến độ tuổi vị thành niên, thời gian đẩy dương vật từng lớn mạnh khá hoàn thiện cùng với có nhu cầu tình dục.

Có rộng rãi bệnh nhân đưa con đi nong tức thì lúc trẻ mới vài tháng tuổi mà không biết tác hại của vấn đề khiến cho này. Trường hợp nong kịp thời, "cậu nhỏ" có thể gặp phải xước, cảm giác đau và dẫn tới tâm lý hoảng sợ giúp trẻ.

## **Nong bao quy đầu đúng phương pháp**

Với trẻ mắc phải hẹp bao quy đầu, việc nong bao quy đầu đúng bí quyết là cả 1 giai đoạn liên tục. Phụ huynh có khả năng tự tuân theo bằng bí quyết kéo giãn da quy đầu với tay 1 ngày.

Việc nong da bao quy đầu cần làm theo thời gian bao da quy đầu tại độ xù mại, có thể di động đơn giản. Để suy giảm ma sát cũng như giảm sút đau đớn cha mẹ cần hài hòa thoa thuốc mỡ chứa steroid tới da bao quy đầu. Theo ấy, từ từ kéo da đầu dương vật về phía trước vài ba lần, Rồi từ từ kéo Mặt khác về phía dưới sao cho không gây đau đớn cho không to. KH kéo bắt buộc duy trì nguyên TU thế kéo được trong vài phút, lặp lại động tác này vài lần mỗi ngày.

Nhỏ sẽ cảm thấy không khó chịu hơn ví như được làm bài tập luyện này thời gian đang ngâm chính mình trong nước.

Trường hợp ko nong đúng bí quyết, không to sẽ cảm giác phiền toái mỗi thời gian đi tiểu, da bao quy đầu lại hẹp trở lại. Ngoài ra, những can thiệp ngoại khoa cũng có thể gây nên các ảnh hưởng đó là xuất huyết, phù nề, nhiễm trùng, thương tổn quy đầu hay lỗ sáo liền dưới mỗ.

Do đó, trước khi ý muốn thì có nong hay cắt bao quy đầu giúp trẻ thì nên tới cơ sở chuyên môn để được thăm khám và tậ cách chữa trị.

## **Thời điểm nào phải cắt bao da quy đầu cho trẻ**

Giả dụ tới phía trên 10 độ tuổi mà đầu "cậu nhỏ" của trẻ vẫn chưa xuống thì bắt buộc mỗ cắt bao quy đầu

Thời điểm trẻ đến khám bác sỹ luôn sẽ giúp chỉ định nong bao quy đầu trước. Trường hợp bao quy đầu bị hẹp có thể điều trị thành quả với nong bao da quy đầu thì ko bắt buộc cắt bao quy đầu giúp trẻ. Tình huống Bên cạnh đó, nong thất bại thì nên can thiệp ngoại khoa để cắt bao quy đầu.

Là ngành nghề trọng điểm của hệ thống y khoa Vinmec, Khoa Nhi thường xuyên đem đến quá trình thỏa mãn cho Quý các bạn và được những y bác sỹ trong ngành nhận xét dài với:

Hội tụ đội ngũ bác sỹ về Nhi khoa: bao gồm những bác sỹ thì có tay nghề chuyên khoa dài (giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ), dày dặn kinh nghiệm, đã từng công tác ở những bệnh lý viện lớn thí dụ Bạch Mai, Trung ương Quân đội 108.. Các chuyên gia đều được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, liệu có tâm - khoáng, am hiểu tâm sinh lý trẻ. Ngoại trừ các bác sỹ Nhi trong nước, khoa Nhi còn thì có sự tham gia của các y bác sỹ nước không tính (Nhật Bản, Singapore, Úc, Mỹ) liên tục tiên phong dùng các quy trình chữa trị tiên tiến nhất cùng với hiệu quả nhất. Dịch vụ toàn diện: Trong ngành nghề Nhi khoa, Vinmec chế tạo chuỗi các dịch vụ khám - điều trị liên hoàn từ Sơ sinh tới Nhi cùng với vaccine,... Theo quy chuẩn Quốc tế để cùng bố mẹ giúp đỡ sức khỏe nhỏ từ lúc lọt lòng tới độ tuổi trưởng thành Kỹ thuật chuyên sâu: Vinmec đã triển khai thành quả đa dạng công nghệ chuyên sâu giúp việc trị các bệnh không dễ dàng trong Nhi khoa tác dụng tốt hơn: mổ thần kinh - sọ, ghép tế bào gốc tạo máu trong điều trị ung thư. Chăm sóc chuyên nghiệp: không chỉ thấu hiểu tâm lý trẻ, Vinmec còn đặc thù tâm sự tới dung tích vui chơi của các bé, giúp các không to vui chơi tha hồ và

làm cho quen sở hữu môi trường của bệnh viện, hợp tác chữa trị, cải thiện hiệu quả khám điều trị.